

## สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคกลาง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการเสวนา “ผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค : การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง” ครั้งที่ 4 ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 โดยมี **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานเปิดการเสวนาร่วมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง”

การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 130 คน

สำนักงานฯ ได้ัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ใช้อยู่ขณะนี้ สำนักงานฯ จึงได้เป็นแกนหลักจัดให้มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง คือ **ผู้นำองค์กรและชุมชนที่มีศักยภาพ** จะเป็นผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ 10

ในส่วนของผลจากเวทีเสวนาครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยดังนี้

1) **การเสริมสร้างผู้นำแห่งความพอเพียง** ผู้นำต้องสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้ โดยให้ความสำคัญเรื่อง การศึกษา การป้องกันโรค เกษตรเพื่อส่งออก และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

2) **การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ / ประเทศ** หน่วยงานที่ทำงานพัฒนาควรเน้นเข้าไปหาชุมชนมากขึ้น ใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สนับสนุนการทำแผนแม่บทชุมชนและพัฒนาตามลำดับขั้น ปลูกจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน สร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและเชิดชูคนที่ทำความดี และควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้มากขึ้น

3) **การเสริมสร้างองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง** สหกรณ์ต้องพยายามพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกัน และมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร ผู้นำชุมชน และชุมชน ตั้งศูนย์ประสานงานด้านการผลิตและซื้อขายที่ตรงตามความต้องการของชุมชน เน้นการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พนักงานในธนาคารชุมชนต้องมีความสามารถเป็นผู้จัดการและทำงานแทนกันได้

4) **การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน** การบริหารจัดการธุรกิจต้องเน้นเพื่อคนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับการประเมินความสามารถและความเข้มแข็งของตนเองอยู่ตลอดเวลา มีกิจกรรมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ และเชื่อมโยงกับธุรกิจของชุมชน

5) **การจัดการความรู้** แต่ละชุมชนควรสร้างเวทีการเรียนรู้ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละชุมชน

6) **คุณธรรมนำความพอเพียง** ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน ควบคุมกิเลส ใช้ปัญญาไตร่ตรอง ไม่ประมาท ขจัดนิสัย ขี้เกียจ ขี้กลัว ขี้โกง ส่งเสริมให้คนคิดดี ทำดี พูดดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ และมีจิตสาธารณะ

7) **การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา** สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้อุทิศเวลา รู้คุณค่าและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก

8) **การขยายผลการประชาสัมพันธ์** ควรเผยแพร่ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย โดยเฉพาะควรถอดบทเรียนและเผยแพร่เรื่องราวของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จไปยังสาธารณชนทั่วประเทศ

9) **การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการบริหารจัดการ** การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทำตามลำดับขั้นจากเล็กไปหาใหญ่ พัฒนาคนเป็นตัวตั้ง ให้กำลังใจพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เลือกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรมาทำงาน และให้ทุนภายในเป็นหลัก

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากก่อนหน้านี้นี้ โดยสำนักงานฯ ได้จัดเสวนาไปแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธานี ภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ และภาคใต้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นับได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ชุมชน และสังคมเข้มแข็งอย่างมั่นคง สมดุล ยั่งยืนต่อไป

\*\*\*\*\*